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รายงานการประชุม 
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

ครั้งที่ 7/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕67 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
รายนามกรรมการสภาสถาบันผู้มาประชุม  

๑. ประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
(๑) นางสิริกร  มณีรินทร์  นายกสภาสถาบัน 
(๒) นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาสถาบัน                 

(นายเจริญชัย  วงษ์จินดา รักษาราชการแทน) 
(๖) นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร  กรรมการสภาสถาบัน 
(๗) นางวิลัย  บุตร์วัตร  เลขานุการสภาสถาบัน 

รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๘) นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 
(๙) นายเจษฎา อาจฉายา  ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ อุปนายกสภาสถาบัน 

วิจัยและนวัตกรรม (นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทน) 
(๒) นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 
(๔) นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภาสถาบัน 
(๕) นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ  กรรมการสภาสถาบัน 
(๖) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการสภาสถาบัน 

(นางสาวสกุลรัตน์  ตาละโสภณ ผู้แทน) 
(๗) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการสภาสถาบัน 

(นายสุรพล  เจริญภูมิ ผู้แทน) 
(๘) นายไพฑูรย์  ฟักเขียว  กรรมการสภาสถาบัน 
(๙) นางอัมพร  สุคนเขตร์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๑๐) นายมนัส  จันทร์พวง  กรรมการสภาสถาบัน 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
(๑) นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  กรรมการสภาสถาบัน 
(๒) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์  ธรรมเมธา กรรมการสภาสถาบัน 
(๓) นายธนภณ วัฒนกุล  กรรมการสภาสถาบัน 



๒ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผศ. ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
2. รศ.สิตา  ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
3. นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
4. นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
5. นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 
6. นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย 
7. นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
8. นางสาวนันท์นภัส อินสาด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
10. นางสาววชิราภรณ์  สุรธนะสกุล รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 

 ชำนาญการพิเศษ 
11. นายพฤกษ์  สิริวารินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12. นางสาวรุ่งนภา  เลิศเวช นิติกรปฏิบัติการ 
13. นายณฐชนน  แตงอ่อน นิติกรปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.  

 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้กรรมการทุกท่านแสดงตนเพื่อร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน และกรรมการ 
ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 10 คน รวมกรรมการผู้เข้าประชุมทั้งหมด 16 คน 
จากกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ๑9 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี -  
 
วาระท่ี 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 

สรุปเรื่อง 

๑. ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที ่หัวหน้ากลุ ่มบริหารงานกลาง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ เนื่องจากตำแหน่งผู ้อำนวยการกองอำนวยการว่างลง และอัตราว่างดังกล่าว  
อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
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๒. สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีคำสั่งที่ ๑๘๔/๒๕๖๖ ให้ นางสาวรัชนันต์  ไชยสุวรรณ ข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที ่หัวหน้ากลุ่ม  
บริหารงานกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  

๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือที่ อว ๐๖๑๐(๘)/๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายของบุคลากร และเพ่ือให้ 
การปฏิบัติราชการของกองอำนวยการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนอง  
ต่อนโยบายการดำเนินการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จึงขอให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยให้ยกเลิกคำสั่งตามข้อ ๒  
และให้แต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ  คล่องวิทยายุทธ ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการ 
และให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  

การวิเคราะห์และความเห็นของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ๑. ข้อ ๒ วรรคสอง ของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดไว้ว่า ในระหว่างที่สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการกำหนด  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรณีตำแหน่งนั้นว่างลง ยังไม่แล้วเสร็จ  
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาศัยอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  พิจารณาดำเนินการ 
เกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์หรือมีมติเกี่ยวกับแต่งตั้งผู ้รักษาการ 
ในตำแหน่งไว้ตามที่เห็นสมควรไปพลางก่อน ซึ่งต้องเป็นตำแหน่งที่กำหนดให้มีขึ้นตามกฎหมาย หรือตำแหน่ง  
ที่ได้มีการประเมินค่างานและกำหนดระดับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนดแล้ว 
  ๒. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามคำสั ่งสภาสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน ที ่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที ่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีอำนาจให้ความเห็นชอบเกี ่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลทุกประเภทของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  ๓. นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง  
บุคลากร ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์  
เกื้อกูล ซึ่งข้าราชการรายดังกล่าวมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท สายงาน 
ชื่อ

ตำแหน่ง 

ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชำนาญการ  
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี 

๑. นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ 
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/รัฐศาสตร ์
- ศิลปศาสตรบณัฑิต/รัฐประศาสนศาสตร์ 
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต/การเงิน 

เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

บริหารงาน
บุคคล 

บุคลากร ๑๑ ปี ๔ เดือน 
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มีประสบการณ์หลากหลาย (การปฏิบัติงานในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน หรือต่างลักษณะของงาน) ที่เป็นประโยชน์กับ
งานของตำแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง โดยต้องมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานภายใน
กอง 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  
งานเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน / งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / งานทะเบียนประวัติ / งานออก
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / งานจัดทำคำสั่งลาออกของพนักงานราชการ / งานสิทธิประโยชน์ / งานสวัสดิการ
รักษาพยาบาล / การจัดทำสูตรการคำนวณเงินเดือน / งานปรับปรุงแบบประเมิน เป็นต้น 

      -     ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี 
            กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบงานการเงิน 

๔. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมพิจารณา
แล้ว มีมติ เห็นชอบให้ นางสาวอรวรรณ  คล่องวิทยายุทธ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา ตำแหน่ง
บุคลากร ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

มติ 
 รับทราบ 
 
วาระที่ 1.2.2 เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคำสั่งที่ 7/25๖7 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๗ แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน 
วิทยาลัยชุมชน เป็นประธานกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติ  
เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นั้น 
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนดังนี้  
 1. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 
เมื่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  
หนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 2/2567  
เมื ่อว ันที ่ 3 เมษายน 2567 เพื ่อตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู ้ เข ้าร ับการสรรหา  
เป็นผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 10 ราย พบว่ามีผู ้ขาดคุณสมบัติจำนวน 1 ราย  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 9 ราย ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 3/2567 ระหว่างวันที่ 
20 - 21 เมษายน 2567 จากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 9 ราย มีผู้มารายงานตัวเพ่ือนำเสนอวิสัยทัศน์ 
และเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมีมติ มอบให้ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  
หนองบัวลำภูเพิ่มเติม และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และให้ขยาย 
ระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 จำนวน 30 วัน คือ ตั้งแต่  
วันที่ 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567  



๕ 
 

 2. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕67 รับทราบ 
การขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 จำนวน 30 วัน  
คือ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 

 3. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 4/2567  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 พิจารณามีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 
หนองบัวลำภู ครั ้งที ่ 2 จำนวน 30 วัน คือ ตั ้งแต่วันที ่ 8 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 โดยคาดว่า 
จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูแล้วเสร็จในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 

การพิจารณาหรือเสนอแนะ 

 ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหา เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาการสรรหาฯ 

มติ 
 รับทราบ และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหาผู ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 จำนวน 30 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 ตามเสนอ 
 
วาระท่ี 1.2.3 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
 ประจำปีการศึกษา 2566 

สรุปเรื่อง 
1. กระทรวงศึกษาธิการ รับสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี  
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา 
เพื ่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื ่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในการคัดเลือก  
ได้กำหนดให้แบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละภูมิภาคแบ่งสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่ ตามจำนวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

3. คุณสมบัติของนักศึกษาตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2566 

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมการคัดเลือกเพื ่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
อย่างต่อเนื ่องทุกปี โดยในปีการศึกษา 2565 ได้จัดส่งรายชื ่อนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกดังกล่าว จำนวน  
8 รายชื่อ จาก 8 วิทยาลัยชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก สระแก้ว ระนอง สตูล พังงา นราธิวาส  
และสมุทรสาคร และจัดส่งข้อมูลนักศึกษาต่อประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา 
เพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพร้อมทั ้งนำเข้ารายชื ่อและข้อมูลเข้าสู ่ระบบการประเมินนักศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.mhesi.go.th 
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สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนว่า 

1. คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื ่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  
ประจำปี การศึกษา 2566 ในการประชุมครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษาพิการ เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้รางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.1 รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 คน ดังนี้ 
(1) นางสาวอัซรีน มะหลี     วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

1.2 รางวัลชมเชยกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 คน ดังนี้  
(1) นางสาวขวัญทิพย์ กุลจันทร์  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

1.3 เกียรติบัตรชมเชยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จำนวน 6 คน ดังนี้ 

(1) นางสาวศิรินภา จำเริญรักษ์    วิทยาลัยชุมชนสตูล 

(2) ว่าที่ ร.ต.กฤษณกร ถนัดกิจ    วิทยาลัยชุมชนพังงา 

(3) นายสุชล สุวรรณ   วิทยาลัยชุมชนระนอง 

(4) นางสาววันทนา ศรีนนท์  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

(5) นายกิตติภพ ปัญญาโปร่ง  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

(6) นางสาวสุทราวรรณ ศรีวิลัย  วิทยาลัยชุมชนตาก 

 ทั้งนี ้ นักศึกษาที ่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 กระทรวงศึกษาธิการ  
จะแจ้งกำหนดการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพ่ือรับรางวัล 
พระราชทานในโอกาสต่อไป สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรชมเชย 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตร  
ให้กับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือมอบให้แก่นักศึกษาในภายหลัง 

 การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567  
มีมติรับทราบและกล่าวชื ่นชมวิทยาลัยชุมชนที่นักศึกษาได้ร ับการคัดเลือกให้รับรางวัล จากการคัดเลือก 
นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  คือ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
และสมุทรสาคร ในครั้งนี้ 

การพิจารณาหรือเสนอแนะ 

 ที่ประชุมให้ความเห็นว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรประชาสัมพันธ์เพื ่อร่วมแสดงความยินดี  
กับนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน  Facebook   ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

มติ 
 รับทราบผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา  
2566 โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จำนวน 8 คน  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 6/2567 
                            (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 และวาระลับ 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 6/2567 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ )  
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและแจ้งให้กรรมการสภาสถาบัน  
พิจารณาทาง e-mail เรียบร้อยแล้ว โดยไมม่ีกรรมการขอแก้ไข 

การพิจารณาหรือเสนอแนะ 
 นายศิริชัย สาครรัตนกุล ขอแก้ไขวาระที่ 1.2.3 เรื่อง สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2567 การพิจารณาหรือเสนอแนะ ข้อ 2 “มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
รับมติที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันไปดำเนินการ ทั ้งในเรื ่องการพิจารณากรอบอัตรากำลัง  
ที่เหมาะสม  และการกำหนดให้มีผู้ประสานงานด้านการตรวจสอบภายในของแต่ละวิทยาลัย จำนวน 2 คน  
โดยอาจมอบหมายรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแลงานอำนวยการเป็นหลัก และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
งานด้านการเงินของวิทยาลัย” 

มติ   
 รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 6/2567 (ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เมื่อวันวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีการประชุมพิจารณาและมีมติเกี ่ยวกับการดำเนินงาน  
ในเรื่องต่าง ๆ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วจึงขอเสนอ 
รายงานมาเพื่อทราบ รายละเอียดดังที่นำเสนอต่อที่ประชุม 

มติ 
 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนของสถาบันวิทยาลัย 

ชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แก้ปัญหาการร้องเรียนที่ไม่สร้างสรรค์ การร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริง  
การร้องเรียนที ่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และเพิ ่มความจัดเจนในกระบวนการบริหารจัดการ  
เรื่องร้องเรียนของส่วนราชการในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน 



๘ 
 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอเรียนว่า ได้จัดทำร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องแนวปฏิบัติ 
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ 
เรื ่องร้องเรียนของส่วนราชการในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน รายละเอียดปรากฏตามร่างประกาศแนบ  
ทีน่ำเสนอแล้วในที่ประชุม 

ข้อพิจารณาหรือข้อเสนอแนะ 

 ที่ประชุมให้ความเห็นดังนี้ 
 1. นายเอกศักดิ์ คงตะกูล กรรมการสภาสถาบัน ให้ข้อสังเกตว่าการออกแนวปฏิบัติฯเรื่องดังกลา่ว 
ต้องการที่จะบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีมาก และเพ่ือเป็นการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนควรมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1.1 ต้องกำหนดลักษณะของเรื ่องเพราะเรื ่องร้องเรียนควรเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับการ  
ปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจากคำนิยาม และหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 เพื่อเป็นการกลั่นกรอง 
ข้อร้องเรียนที่เข้ามาควรเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน   
  1.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่ร้องเรียนต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยหากผู้ร้องเรียน 
ไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย ตามข้อ 6 (1) แล้วนั้น ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
  1.3 เพื่อให้ประกาศการบริหารจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น ควรให้มี  
การปรับปรุงเนื้อหาในประกาศให้กว้างขึ้นกว่าเดิม โดยหากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่แม้กระทำในเรื่องส่วนตัว  
แต่หากก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการก็สามารถร้องเรียนได้ หรือแม้ผู้ร้องเรียนจะไม่ได้รับความเสียหาย  
แต่หากเห็นว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมที่ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ก็สามารถร้องเรียน 
ตามประกาศนี้ได้เช่นกัน 
 3. นายประเสริฐ แก้วเพชร เสนอว่าสถาบันควรเปิดช่องทางให้ผู้มีพฤติกรรมร้องเรียนได้มีโอกาส  
ใช้สิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง เพื่อมิให้นำไปร้องเรียนในหน่วยงานอื่น 
 4. นายสุทน เฉื่อยพุก ผู้แทนปลัด อว. ให้ข้อสังเกตว่า ควรนำหนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการพิจารณาบัตรสนเท่ห์ ควรจะนำมาพิจารณาประกอบด้วย และในเรื่องของการกระทำ  
ส่วนตัวที่จะไม่รับการพิจารณานั้น ถ้าเป็นข้าราชการจะเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของวินัย เพราะข้าราชการต้องรักษา  
วินัย แต่ถ้าจำกัดเรื่องร้องเรียนในส่วนของ ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่รับพิจารณาก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ 
 5. นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบัน ให้ความเห็นว่า หากผู้ร้องเรียนพบเห็นว่า  
เรื่องท่ีจะร้องเรียนมิได้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องพบความเสียต่อราชการ ก็อาจสามารถร้องเรียนได้ 
 6. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ให้ความเห็นว่า กรณีการร้องเรียนหากผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเสียหาย 
แต่พบเห็นว่ามีความเสียหายต่อราชการ ก็สามารถร้องเรียนได้ และกรณีข้อ 7 การร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตร 
สนเทห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 
เท่านั้น หากต้องมีคำว่าตลอดจน ซึ่งมีความหมายถึง และ ควรนำออกจากเนื้อหาในร่างประกาศฯ ซึ่งหากมี
หลักฐานชัดเจนแล้วก็น่าจะเพียงพอ และหากมีพยานบุคคลก็จะมีความสมบูรณ์ 
 7. นางสีลาภรณ์ บัวสาย เสนอว่าสถาบันควรกำหนดกลไกการกลั่นกรองข้อร้องเรียนโดยแต่งตั้ง  
ในรูปของคณะกรรมการ  
 8. มอบฝ่ายกฎหมายประมวลเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบร่างแนวปฏิบัติการบริหาร  
จัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ............. 
  



๙ 
 

มติ 

 เห็นชอบร่างประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื ่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. …. และมอบสถาบันปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
วาระท่ี 4.2 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก 

สรุปเรื่อง 
ตามคำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ 

นายอารักษ์ อนุชปรีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยครบ 
กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น 

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้  
1. ความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  

ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า “ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวัน  
นับตั ้งแต่วันที ่ผู ้อำนวยการครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื ่น เพื ่อทำหน้าที ่สรรหาผู ้อำนวยการ  
ตามข้อบังคับนี้” 

 ๒. ความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดว่า ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

 (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายจำนวน 
หนึ่งคน เป็นประธาน 

 (2) ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์  
เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (4) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการฯ ตามองค์ประกอบใน (๑) 
และ (๒) สำหรับองค์ประกอบใน (๓) สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดำเนินการแจ้งให้สภาวิทยาลัยชุมชน ตาก 
เสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ และจะเสนอคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เพ่ือให้นายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป 

การพิจารณาหรือเสนอแนะ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการ  
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และมอบประธาน  
กรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และมอบสถาบันดำเนินการ  
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ตามองค์ประกอบที่เหลือ ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง  
ต่อไป 

 

 



๑๐ 
 

มติ 
    เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  
กรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และมอบประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ  
ซึ ่งสภาสถาบันแต่งตั ้ง เป็นกรรมการ และมอบสถาบันดำเนินการเพื ่อให ้ได ้มาซ ึ ่งกรรมการสรรหาฯ  
ตามองค์ประกอบที่เหลือ ก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 
วาระท่ี 4.3 พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนสถาบัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ  
  ของนักวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยของสถาบัน 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  

ได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนสถาบัน ในวงเงิน  2,300,000 บาท (สองล้าน 
สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน 
ที่ไม่เคยเป็นผู้รับทุนวิจัยมาก่อน (นักวิจัยหน้าใหม่) มีความสนใจ และมุ ่งมั ่นในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน 
และชุมชนอย่างยั่งยืน เสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) และยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมีจุดเน้นที่สำคัญในด้านการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน (Sustainable development) และมีเป้าหมายการวิจัยที่สำคัญ คือ 

 (1) การวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในด้านสถานที่และโครงสร้างพื ้นฐาน พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเสีย น้ำ การเดินทาง 
และการศึกษา 

 (2) พัฒนาวิทยาลัยชุมชนหรือชุมชนสู่ความยั่งยืน อย่างน้อย 2 พื้นที่ (ในวิทยาลัยชุมชน 1 พื้นที่ 
และในชุมชน 1 พ้ืนที่ โดยแต่ละพ้ืนที่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับ SDGs อย่างน้อย 4 หมุดหมาย) 

 (3) มีระบบการบริหารจัดการและคัดแยกขยะที่ดีอย่างน้อย 1 จุด 
โดยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567- 18 พฤษภาคม 2567 และมีระยะเวลา 
การดำเนินโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนว่า ได้การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยจากเงิน 
รายได้ (ประเภทเงินอุดหนุนสถาบัน) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อเสนอ 
ความเห็นเชิงวิชาการในการดำเนินโครงการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนที่เสนอขอรับทุน พิจารณารายละเอียดขอบเขต 
การดำเนินงานและข้อเสนอโครงการ และให้ความเห็นชอบโครงการกิจกรรม และงบประมาณภายใต้โครงการวิจัย 
ติดตามผลการดำเนินงานและให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ทั้ง 16 โครงการ 
เรียบร้อยแล้ว และมีมติ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบสนับสนุนโครงการวิจัยที่วิทยาลัยชุมชนเสนอ รวม 16 วิทยาลัยชุมชน รวม 16 โครงการ  
 2. ให้สถาบันจัดโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ที่เสนอโครงการวิจัยฯ ทั้ง 16 โครงการ และจ้าง 
ที่ปรึกษาจำนวน 2 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยง กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยสามารถ 
ดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพภาพ และสามารถส่งผลผลิต ผลลัพธ์ได้อย่างครบถ้วน รวมถึง 
การเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยในการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัย และพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้กับนักวิจัย 
หน้าใหม่ที่เสนอโครงการวิจัย  
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 ดังนั้น สถาบันจึงเห็นควรขอใช้เงินงบประมาณ เพ่ือพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 
ของนักวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนสถาบัน  
จำนวน 809,800 บาท (แปดแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2565 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2566  ข้อ 13 การใช้เงินอุดหนุนสถาบันต้องใช้วัตถุประสงค์ ดังนี้  
  (1) พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยของสถาบัน 
  (2) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการของสถาบัน  
  (3) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สำคัญ  
  (4) เพ่ือผลักดันให้เกิดการต่อยอดขยายผล หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

   (5) เพื่อการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามที่สภาสถาบันเห็นสมควร ประกาศสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2566 

การพิจารณาหรือเสนอแนะ 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควร สร้างความรู้ ความเข้าใจ นักวิจัยหน้าใหม่ โดยเน้นทักษะการวิจัย 
ความเข้าใจในการดำเนินการวิจัย การเขียนโจทย์วิจัย และการเขียนรายงานได้ตามข้ันตอนของการวิจัยที่ดี 
 2. การใช้เงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนสถาบัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ของนักวิจัยและ  
บุคลากรด้านการวิจ ัย ควรมีบรรจุอยู ่ในแผนปฏิบัต ิงานประจำปีของกลุ ่มงานวิจ ัย ไม่ควรนำมาเสนอ 
ขอความเห็นชอบเป็นรายครั้ง ควรมีการวางแผนระยะยาว เช่น การจัดเวทีพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย การสำรวจสภาพ
พ้ืนที่การวางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร เป็นต้น  

มติ 
 เห็นชอบให้ใช้เงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน วงเงิน 809 ,800 บาท เพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถของนักวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัยของสถาบัน ทั้งนี้ ขอให้สถาบันจัดทำแผนพัฒนาการวจิัย  
(หรือนักวิจัย) ในภาพรวม ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเสนอภาพทัังที่ใช้งบประมาณปกติ และใช้เงินรายได้ 
 
วาระท่ี 4.4 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  การศึกษา 2566 – 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 

สรุปเรื่อง 
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยและ 

ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 และประจำปีงบประมาณ 2566  ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีผลการประเมินฯ 
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

(1) ระดับวิทยาลัย สถาบันควรกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้วิทยาลัยเร่งดำเนินการ 
ด้านกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ที่มีผลการประเมินระดับคะแนน (Process Scoring Band)  =  1  เป็นระยะ 
ของการพัฒนาในช่วงต้น (Early Development)  หมายความว่า สถาบันมีการพัฒนาและการดำเนินการ 
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ตามแนวทางของข้อกำหนดพื้นฐานของเกณฑ์ EdPEx ในระดับเริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการนำแนวทางต่างๆ  
ไปถ่ายทอดเพ่ือนำไปสู่ปฏิบัติและยังไม่มีความก้าวหน้า เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ึนในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 

(2) ระดับสถาบัน สถาบันควรเร่งดำเนินการปรับปรุงด้านกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ที่มีผลการประเมิน 
ระดับคะแนน (Process Scoring Band)  =  1  เป็นระยะของการพัฒนาในช่วงต ้น (Early Development) 
หมายความว่า สถาบันมีการพัฒนาและการดำเนินการตามแนวทางของข้อกำหนดพื้นฐานของเกณฑ์ EdPEx  
ในระดับเริ่มต้น โดยยังมีอุปสรรคในการนำแนวทางต่างๆ ไปถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่ปฏิบัติและยังไม่มีความก้าวหน้า 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ ้นในหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยเฉพาะผลการประเมินระดับสถาบัน หมวด 5 บุคลากร  
ซึ ่งพบว่า จุดแข็งของสถาบัน คือ บุคลากรมีความรั กความผูกพันและภาคภูมิใจต่อองค์กรสูง พร้อมรับต่อ 
การเปลี ่ยนแปลงเพื ่อขับเคลื ่อนองค์กรสู ่ความเป็นเลิศ แต่บุคลากรยังไม่พึงพอใจในการส่งเสริม พัฒนา  
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จึงมีข้อเสนอให้มีการส่งเสริมพัฒนาการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร 
ทั้งระดับวิทยาลัยและระดับสถาบัน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม 

2. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 
และมีข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยและระดับสถาบัน หมวด 5 บุคลากร  
โดยเปรียบเทียบผลการประเมินดังกล่าวกับผลการลงพ้ืนที่ของสภาวิชาการในการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนสัญจร ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด จังหวัดตราด พบว่า สถาบันวิทยาลัย
ชุมชนยังไม่มีการกำหนดแนวทางความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 
ดังนั้น จึงเห็นควรให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดทำร่างแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ต่อไป 

3. สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุม 
มีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัยชุมชนและระดับสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน มาพิจารณาว่าจุดอ่อนที่สำคัญต้องเร่งปรับปรุงคืออะไร และใช้กระบวนการพัฒนาปรับให้เป็นงานประจำ ทั้งนี้ 
การประเมินควรให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์พิเศษด้วย 
                 4. ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินคุณภาพ  
ภายในดังกล่าว ไปพิจารณาเพื ่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื ่อให้ผู ้บริหาร  
สถาบันอุดมศึกษานำไปดำเนินการและแจ้งผลการประเมินระดับสถาบันพร้อมแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ให้สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยอาจแจ้ง 
เป็นรายปี หรือรวบรวมแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนปีที่จะรับการประเมินคุณภาพ  
ภายนอก  

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดำเนินการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้ผู้บริหารนำไปดำเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแผนพัฒนา 
คุณภาพ (Improvement Plan) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันวิทยาลัย 
ชุมชน 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (Improvement 
Plan) ระดับวิทยาลัยชุมชน และระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งออกแบบแนวทางการดำเนินงานทั้ง 2 ระดับ  
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ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ  
และประธานอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู ้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
เป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. คณะกรรมการและคณะทำงานฯ ได้ร ่วมประชุมกันเพื ่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2566 – 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 
โดยวิเคราะห์ Feedback Report และประเด็นโอกาสในการปรับปรุงจากผลการตรวจประเมินหมวดที่ 1 - 6  
มากำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/ค่าคาดการณ์ และผู้รับผิดชอบหลัก 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4.1-2 
 4. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 7/2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต และเสนอแนะเสนอสภาสถาบันพิจารณา ดังนี้ 
  (1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2566 – 
2568  ควรเพิ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 และจากการดำเนินการตามแผนฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 
หมวด 1 – 6  ควรเกิดผลลัพธ์ในหมวด 7 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569   
  (2) เสนอแนะให้เพิ ่มคอลัมน์ “ค่าคาดการณ์ และค่าเป้าหมาย” ระหว่างคอลัมน์ตัวชี ้วัด  
และคอลัมน์แนวทาง/วิธีการในการปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการประเมินมากยิ่งขึ้น  
  (3) หมวด 1 การนำองค์กร เป็นประเด็นที่สถาบันควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีข้อจำกัด คือ แต่งตั้งผู้บริหารที่เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันมาแล้วถึง 2 คน 
และยังไม่สามารถเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ ซึ่งอาจมีผลต่อการนำองค์กรของสถาบันฯ จึงควรให้ความสำคัญเร่งรัด 
ดำเนินการเรื่องดังกล่าว 
  (4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ควรปรับปรุงตัวชี ้ว ัดร้อยละ 
ของเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่คาดคิด ได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา ให้มีความ 
ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือให้วัดผลการดำเนินงานได้จริง 
  (5) หมวด 5 บุคลากร ควรมีความก้าวหน้าของแผนการปรับปรุงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในปี 2567 

มติ 
 เห็นควรเลื ่อนการพิจารณาระเบียบวาระ เรื ่อง แผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan)  
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2566 – 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ไปพิจารณา 
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
วาระท่ี 5.1 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

  ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕6๕ ข้อ ๘.๑ หลักสูตรอนุปริญญาที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๒ ปี มีจำนวน 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่  
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30 เมษายน 2567 ได้พิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรและอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว   
สถาบันวิทยาลันชุมชนขอเรียน ดังนี้ 
 1. สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 
มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ตารางในข้อ 3.3.1 ไม่ได้กล่าวถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามอัตลักษณ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
และวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

 2) ควรเพิ่มรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในข้อ 5.8 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนสอน และวิธีการประเมินผล 

3) ควรมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
4) ข ้อ 6.6 การพัฒนาอาจารย ์ผ ู ้สอนควรพัฒนาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 เช่น การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชาใน 1 รายวิชา  
ไม่จำเป็นต้องครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทุกข้อ 

6) ทบทวนงบประมาณตามแผนในภาคการศึกษาสุดท้าย 
7) ข้อ 9.1 กระบวนการการประกันคุณภาพหลักสูตรควรระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัย

ชุมชนกำหนด 
8) ข้อ 9.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

เมื่อเปิดสอนหลักสูตรนี้ 
9) ควรเพิ่มรายวิชาเลือกเกี่ยวกับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การติดต่อและการขนส่งระหว่าง

ประเทศ 
10) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาที่ไม่มีเวลาเรียนควรนำรายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดเป็นหลักสตูร

ฝึกอบรม 
 2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ได้วิเคราะห์และตรวจสอบ
หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนแล้ว เห็นว่าวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามเงื่อนไขที่กำหนด  
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕65 และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒565 
รายละเอียดดังเอกสารที่นำเสนอแล้วในที่ประชุม 

ข้อพิจารณาหรือข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรนี้ ในเรื่องของ Carbon 
Footprint เพราะขบวนการ Carbon Footprint เป็นขบวนการของทั้งผู ้ผลิต และผู้บริโภค เป็นกระบวนการ
ขนส่งระหว่างต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งต้องมีการคำนวณว่ามี Carbon Footprint เกิดขึ้นอย่างไร หากวิทยาลัย
ชุมชนจะเป็นผู ้นำด้านโลจิสติกส์ ควรเริ ่มที่ จ ังหวัดสมุทรสาคร และสงขลา เนื ่องจากเป็น Hub seafood  
ซึ ่งประเด็นนี ้สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรบูรณาการ เรื ่อง Carbon Footprint เข้าไปสาขาวิชาต่างๆด้วย 
                 ประเด็นรายวิชาการท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญ ในการบูรณาการเรื่องชุมชนแห่งความยั่งยืน 
ในทุกรายวิชาด้วย และรวมถึงหลักสูตร Reskill Upskill ในด้านวิชาการท่องเที่ยวโดยมีคำสำคัญ เช่น Experience 
Service and Sustainability สร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่นำไปสู่ความยั่งยืน และพบว่า
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การบูรณาการในคำอธิบายรายวิชายังไม่เพียงพอ จึงขอให้กองมาตรฐานปรับคำอธิบายรายวิชาที่เกี ่ยวข้อง 
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้จัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 ประเด็นที่สภาวิชาการเสนอให้เพิ่มเนื้อหาการขนส่งระหว่างประเทศ การติดต่อ/ขนส่งระหว่าง 
ประเทศ หากจะแทรกเข้าไปในรายวิชาอื ่น สถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรพิจารณาให้รอบคอบมากยิ ่งขึ้น  
ในเรื่องของ เวลา และคอนเทนด์หลัก ที่จะบรรจุเข้าไปเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่  และทำให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากผู้สอนเรานั้นหลากหลาย และมิได้ผ่านการอบรมเหมือนกับบุคลากรภายใน ฉะนั้นควร
จะเป็น Key Message ที่ถูกกำหนดไปจากสถาบันว่าจะบูรณาการเรื่องความยั่งยืนในแต่ละรายวิชาอย่างไร เพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ประเด็นการอนุมัติการเปิดรายวิชาในหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนเมื่อสภาได้ดำเนินการ 
เรียบร้อยแล้วขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนแจ้งไปยัง สปอว. เพื่อมิให้เกิดปัญญหากรณีจัดการเรียนการสอนแล้ว 
แต่ยังมิได้แจ้ง สปอว. 
 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
มาตามลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบตามเสนอ    

มติ 

 เห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพิ ่มเติมรายวิ ชา 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปิดรายวิชา หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ 
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2566  
  ของวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต 
  ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

สรุปเรื่อง 
1. ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือที่ อว 0610(2)/2510 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566  

แจ้งเวียนระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต  
และผลการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พศ. 2566 ให้วิทยาลัยชุมชนทราบและถือปฏิบัติ นั้น  

2. หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
ได้ร ับอนุมัต ิให้จ ัดการเร ียนการสอน ตามมติที ่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 13/2566  
วันที่ 20 ธันวาคม 2566  

3. วิทยาลัยชุมชนสตูล มีหนังสือวิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ อว 0610.13/282 ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖7 เรื่องขอเปิดรายวิชาเพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาการท่องเที ่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื ่อสะสมในระบบคลังหน่ วยกิต 
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2567   

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า รายวิชาที่ขอเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต 
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที ่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 8 วิชา และหมวดวิชาเฉพาะจำนวน 21 วิชา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสถาบัน



๑๖ 
 

วิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ. 2566 หมวด 3 การสะสมหน่วยกิตและการจัดการศึกษาในคลังหน่วยกิต ข้อ 8 การจัดการศึกษาในระบบ
คลังหน่วยกิต (3) รายวิชา กลุ่มรายวิชา หลักสูตร ที่จะบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต ต้องผ่านความเห็นชอบ  
จากสภาสถาบัน โดยมีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู ้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับกับผู ้เรียน เนื ้อหาสาระแผน  
และวิธีการจัดการเรียนรู ้ จำนวนชั่วโมงในการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลลัพธ์  
การเรียนรู้เป็นสำคัญ  
 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเรียนว่า สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั ้งที่  
6/2567 วันที ่ 8 พฤษภาคม 2567 ที ่ประชุมได ้พ ิจารณากลั ่นกรอง และเห็นชอบรายวิชา หลักสูตร 
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยชุมชนสตูล  
เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ในคราวประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต  
และผลการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2566  

ข้อพิจารณาหรือข้อเสนอแนะ 
 ที่ประชุมให้ความเห็นว่าในสาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยชุมชนสตูลควรเพิ่มเติมในเรื ่อง 
ของ Zero Cabon Ambition และ Cabon Cradit ซึ ่งเป็นเรื ่องของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเจาะลึกลงไป 
ในรายละเอียดของเรื่อง Carbon Credit คืออะไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร ซึ่งจะเป็นการเสริมหลักสูตรการ
ท่องเที ่ยวของวิทยาลัยชุมชนสตูลว่ามีการบูรณาการในเรื ่องของ “Go Green” ได้อย่างชัดเจนมาก และมี 
บางรายวิชาที่จะต้องปรับชื่อรายวิชา เช่น การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และมีหลายวิชาที่ต้องเพิ่มคำว่า  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไป และต้องบรรจุไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาทราบ  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสภาวิชาการ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมาตามลำดับชั้นแล้ว จึงเห็นชอบตามเสนอ 

มติ 
 เห็นชอบ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยชุมชนสตูล และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงรายวิชา หลักสูตรอนุปริญญา 
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยชุมชนสตูล  
ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และขอให้ผ่านการกลั่นกรอง 
ของสภาวิชาการ ก่อนเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 เรื่อง การจัดนิทรรศการภายในงาน อว. แฟร์ 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะจัดงาน อว. แฟร์ ในวันที่ 22 – 24 
กรกฎาคม 2567 โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน โดยสถาบันฯ จะจัดบูธอยู่ในโซน E หรือว่า Wellbeing ที่เป็นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ 
เรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันได้แบ่งส่วนของการจัดนิทรรศการออกเป็น 3 B คือ Brend Body 
และ Beauty โดยการนำผลิตภัณฑ์หรือการดำเนินการด้านบริการวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนทั้งหมดมาจัดเป็น 
กลุ่มๆ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร เครื่องแต่งกาย จักสาน เสื้อผ้า และความงาน แชมพู สมุนไพร เป็นต้น  
โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาจะผ่านองค์การอาหารและยา (อย.) หรือ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
มาเรียบร้อยแล้ว และภายในงานจะมีการสาธิตเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ จากวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วม 
 
วาระท่ี 6.2 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบันครั้งต่อไป 

 ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 7/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
ในวันอังคารที ่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั ้น 9             
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.38 น.  
นายเจษฎา อาจฉายา 
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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